



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๔๙๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิบูลย์ สงวนพงศ์

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๔๗๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง โทรสารกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๒.๔/ว ๔๑๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปรายการประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปรายการการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM”</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญาโสภิต)</p> <p>กรอบเวลาในการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM”</p> <p>๑. วันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ ส่วนกลาง : การติดตามการดำเนินงานตาม check-list ครั้งสุดท้าย</p> <p>๑.๒ ส่วนภูมิภาค :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่และกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดขบวน - ความพร้อมของขบวนปล่อยขบวน/สิ้นสุดขบวน พร้อมทั้งการประดับธงสัญลักษณ์เส้นทาง <p>๑.๓ เตรียมการเรื่องแผนสำรองสำหรับเหตุสุดวิสัย</p> <p>๒. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ความพร้อมของระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์อำนวยการฯ จังหวัดกับศูนย์อำนวยการฯ ส่วนกลางและระบบสำรอง รวมถึงเตรียมการระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน</p> <p>๓. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส่งสรุปรายงานการจัดกิจกรรม</p>	<p>กก.สป./ ทุกจังหวัด</p>
	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. รายละเอียดการรับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้</p> <p>๑. สิ่งของพระราชทาน ๔ อย่าง ที่จังหวัดจะได้รับประกอบด้วย (๑) เสื้อยืดสีฟ้า/เข็มกลัด จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ชุด (๒) เสื้อผู้ปฏิบัติงานจังหวัดละ ๓๐๐ ตัว (๓) เข็มกลัดเพิ่มเติม ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น (ตามยอดของแต่ละจังหวัดที่เพิ่มขึ้น) (๔) น้ำดื่มจังหวัดละ ๓,๐๐๐ ขวด</p> <p>๒. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มารับสิ่งของพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม ตำแหน่งละ ๑ คน ดังนี้ (๑) พนักงานขับรถยนต์ (๒) เจ้าหน้าที่ประจำรถ (๓) ผู้ควบคุมรถและสิ่งของพระราชทาน</p> <p>๓. การจัดรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับสิ่งของพระราชทานพร้อมติดป้ายไว้นิลข้อความตามที่กำหนดทั้ง ๒ ข้าง หลังจากรับสิ่งของพระราชทานรถทุกคันพักค้างแรม ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ก่อนเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน</p> <p>๒. ข้อสังเกต/ข้อห่วงใยในการรับสิ่งของพระราชทาน</p> <p>๑. ให้ระมัดระวังสิ่งของพระราชทานไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเตรียมผ้าคลุมและผ้ารองพื้นจากจังหวัดมาให้พร้อม</p> <p>๒. ป้ายไว้นิลติดข้างรถทั้ง ๒ ข้าง ให้ตรวจสอบการติดตั้งให้แน่นหนา มั่นคง และแข็งแรง</p>	<p>กก.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ให้ประสานการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่จังหวัด ตำรวจทางหลวง และตำรวจนำขบวน เพื่อนัดหมายเส้นทางให้ชัดเจน</p> <p>๔. ความพร้อมของพนักงานขับรถกรณีในระยะทางไกล กำหนดให้มีพนักงานขับรถมากกว่า ๑ คน และเน้นให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง</p> <p>๕. การแต่งกายในวันปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน ให้แต่งกายด้วยเสื้อยืดโพลีเอสเตอร์พระราชทานโดยสวมใส่ไว้ในกางเกงสีเข้มสำหรับสุภาพบุรุษ และกระโปรงสีเข้มสำหรับสุภาพสตรีสวมรองเท้าสุภาพ และไม่สวมเสื้อคลุมทับ</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้เตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงให้เป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนแผนได้โดยตรง โดยให้แจ้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต) ทราบ</p> <p>๒. เตรียมพร้อมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๓. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเรียบร้อย ส่วนพนักงานขับรถต้องคัดเลือกผู้ที่มีวินัยในการขับรถมีสภาพร่างกายที่พร้อม</p> <p>๔. จัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูแลความเรียบร้อยพร้อมอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่มารับสิ่งของพระราชทาน เช่น ที่พัก/อาหาร การกำชับให้ดูแลสิ่งของพระราชทานด้วยความเหมาะสม การซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติก่อนปล่อยขบวนรถสิ่งของพระราชทาน เพื่อให้การปฏิบัติในวันจริงเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เป็นต้น</p> <p>๕. การจัดกิจกรรมสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรวจตราพื้นที่และวางกำลังรักษาความปลอดภัยพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมจริง</p> <p>๖. จังหวัดที่เป็นตัวแทนการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรม ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ขอให้ดำเนินการในส่วนของพิธีเปิดและพิธีปิดด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ และจังหวัดที่ไม่ได้เป็นตัวแทนการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรม ขอให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และสวยงาม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อถวายความจงรักภักดี และถือเป็นประวัติศาสตร์ของการจัดกิจกรรม</p> <p>๗. พิธีปิดในส่วนกลางกำหนดเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ขอให้ทุกจังหวัดรวมพลผู้เข้าร่วมพิธีปิดให้พร้อมเพรียง ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. พร้อมกับประสานจุดตั้งกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม</p> <p>๘. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรูปแบบอื่น ๆ ให้จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยอาศัยความร่วมมือของคนในจังหวัดร่วมกันทำกิจกรรม</p> <p>๙. การเตรียมเครือข่ายวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้พร้อม และซักซ้อมกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน การดำเนินการในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจเรื่องการรายงานผ่านระบบการสื่อสารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต) ทราบทันที</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ กก.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑๐. การตรวจสอบระยะทางปั่นจักรยานในแต่ละจังหวัดต้องระบุระยะทางที่แน่นอน เพราะสัมพันธ์กับการจัดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ด้วย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (นายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>๑. ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ต้องการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าคนไทยได้แสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก โดยทำกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM” ซึ่งมียอดการลงทะเบียนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทำหน้าที่บันทึกเทปและถ่ายภาพ โดยมีกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นที่ปรึกษา</p> <p>ผู้แทนกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร</p> <p>การบันทึก Guinness World Records พาเหรดจักรยานที่มีจักรยานเข้าร่วมมากที่สุดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่นครไทเป ไต้หวัน จำนวน ๗๒,๙๑๙ คัน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕</p> <p>สำหรับการจัดบันทึก Guinness World Records ของประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ Guinness Book ให้ความสนใจในการติดตามกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เนื่องจากมียอดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. การจัดบันทึก Guinness World Records ประเทศไทยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่ Guinness Book กำหนด ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะมอบใบประกาศให้นายกรัฐมนตรีเพื่อถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารต่อไป สำหรับข้อความในใบประกาศจะระบุว่าประเทศไทยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานโดยมีจำนวนจักรยานเท่าใด และมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงนำขบวนปั่นถวายความจงรักภักดี แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>๒. การปฏิบัติในการจัดบันทึกสถิติโลก Guinness Book มีรายละเอียดที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขในการปั่นจักรยานต้องมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น (Start) ไปจนระยะทาง ๔ กิโลเมตร โดยไม่มีการหยุดพัก สำหรับการจัดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ครั้งนี้ สรุปลยอดการลงทะเบียน ในส่วนกลางกรุงเทพฯ ขบวน c ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คัน พลังของจังหวัดๆ ละ ๑,๐๐๐ คัน เป็นอย่างน้อย จึงเป็นพลังสำคัญซึ่งจะช่วยให้การจัดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ</p> <p>๓. กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะส่งกำหนดการและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งจังหวัดดำเนินการกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ฝ่ายประสานงานของ Guinness World Records</p> <p>การจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ครั้งนี้ เป็นการจดขบวนจักรยานจำนวนมากที่สุดในโลก จำนวน ๗๖ จังหวัด ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คัน โดยมีชื่อการจดบันทึกสถิติว่า “The Largest parade of bicycles (multiple venues) by Thai Government as part of project “BIKE FOR MOM” in Thailand, on ๑๖ August ๒๐๑๕” มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อกำหนดของการจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book เป็นการบันทึกจำนวนจักรยานที่มากที่สุด ในรูปแบบขบวนแห่หรือขบวนพาเหรดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยต้องเริ่มต้นในเวลาเดียวกันในสถานที่หลายๆ แห่งทั่วประเทศ กำหนดสถานที่อย่างน้อย ๑๐ แห่ง ๒. ขบวนพาเหรดต้องปั่นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดด้วยระยะทางอย่างน้อย ๓.๒ กิโลเมตร ส่วนของประเทศไทยกำหนดระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร โดยไม่หยุดพักและให้ผ่าน ๔ กิโลเมตร เพื่อไปทำการนับจำนวนที่จุด check point ๓. การนับจำนวนที่เป็นมาตรฐานสากล ใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ด/ใช้สายรัดข้อมือบาร์โค้ด/ใช้การกันให้ผ่านทีละคัน ส่วนของประเทศไทยเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้จัดทำ application เพื่อรองรับการสแกนบาร์โค้ดที่รวดเร็ว ๔. การจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ครั้งนี้ ให้นับหลังจากขบวน C (ส่วนกลาง) เคลื่อนตัว เมื่อขบวน C เคลื่อนตัว ขบวนในส่วนภูมิภาคเริ่มปล่อยตัวได้ทันทีสำหรับจุด check point จำนวนจักรยาน ๑,๐๐๐ คัน เน้นขบวนที่มีบาร์โค้ด ๕. ขอความร่วมมือจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ (STEWARD) ในการจดบันทึกครั้งนี้ จำนวน ๓ หมวด คือ <ol style="list-style-type: none"> ๕.๑ หมวด (A) ทำหน้าที่ในการจัดแถวผู้ปั่นจักรยานให้เป็นขบวนพาเหรด และสามารถนับจำนวนในแต่ละกลุ่มด้วยตาเปล่าได้ STEWARD ๑ คน ต่อ จักรยาน ๕๐ คัน ๕.๒ หมวด (B) ทำหน้าที่ในการสังเกตการณ์และจดบันทึกผู้ปั่นจักรยานที่ออกนอกเส้นทาง หรือปั่นต่อไปไม่ไหว โดยหากมีผู้ปั่นที่ไม่สามารถปั่นต่อได้ ให้นำออกจากพื้นที่การจดบันทึก STEWARD ประจำตำแหน่ง ซ้าย ขวา ทุก ๆ ๕๐ เมตร ของระยะทางการจดบันทึก ๕.๓ หมวด (C) ทำหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ด ณ จุด check point (ต้องมีโทรศัพท์สัญญาณ ๓G หรือ ๔G) โดยใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (Application) BFMSCANNER ๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ <ol style="list-style-type: none"> ๖.๑ ระยะทาง ๔ กิโลเมตรแรกให้ทำป้ายบอกกิโลเมตรเป็นระยะ และทำป้ายสำหรับจุดสิ้นสุด ๔ กิโลเมตร (FINISH) โดยที่จุดสิ้นสุดต้องมีโลโก้ GUINNESS WORLD RECORDS และ โลโก้ BIKE FOR MOM ตามรูปแบบที่กำหนดโดยสามารถแจ้งขอ File ได้ที่ e-mail : b.f.mom2015@gmail.com และส่งให้ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๒ กรมประชาสัมพันธ์แจกเทปสายกัน ใช้สำหรับกันพื้นที่ของ ขบวนพาเหรดจักรยาน เพื่อนับจำนวนจักรยานและเพื่อให้สามารถเก็บภาพได้ชัดเจน</p> <p>๖.๓ ในพื้นที่จัดงานต้องมีจอขนาดใหญ่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนและจุดลงทะเบียน</p> <p>๗. ฝ่ายประสานงานของ Guinness World Records จะส่งหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงาน และคู่มือชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนที่จังหวัดต้อง ดำเนินการในการจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ให้จังหวัดต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ส่วนภูมิภาคพึงสำนัญจากส่วนกลาง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำขบวนจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิตแล้ว ให้จังหวัดเริ่มพิธีการถวายรายงาน ถวายสักการะ เปิดกรวยถวายราชสดุดี และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดรอ ณ จุดเริ่มต้น เมื่อขบวน C ของส่วนกลางออก ให้จังหวัด เคลื่อนขบวนได้ทันที โดยระยะทางปล่อยจักรยานแต่ละแถวไม่ควรห่างเกิน ๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ ส่วนกลางต้องระบุให้ชัดเจนว่าขบวนที่กำลังออกเป็นขบวนที่จดบันทึก สถิติโลก Guinness Book เพื่อให้ส่วนภูมิภาคเริ่มขบวนได้ทันที</p> <p>๒. ให้จังหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จำนวน ๑,๐๐๐ คน เพื่อติดบาร์โค้ด โดยกำหนดระยะทางปั่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุดของการจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book ไม่ต่ำกว่า ๔ กิโลเมตร ขอให้จังหวัดพิจารณาปรับ/ลดระยะทางจุด check point ให้เป็นไปตามที่กำหนด และมีความเหมาะสม</p> <p>๓. ขอความร่วมมือให้กรมประชาสัมพันธ์ชี้แจง/ทำความเข้าใจกับส่วนภูมิภาค ในเรื่องการแบ่งกลุ่มที่จะร่วมจดบันทึกสถิติโลก Guinness Book และกลุ่มที่เข้า ร่วมกิจกรรมให้เกิดความชัดเจน</p> <p>๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพื่อ เตรียมเรื่องการสำรองไฟฟ้าสำหรับจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ กก.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติงานตาม ๘ วาระมหาดไทยพร้อมทั้งรายงาน ความคืบหน้าให้ทางกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</p>	<p>๑. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๑.๑ กำหนดการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการ ดำเนินการและศึกษาดูงานที่ BOI ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในภารกิจงาน ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของจังหวัด ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑.๒ ขอให้ ๑๐ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษตอบแบบสอบถาม ผลการปฏิบัติงานเพื่อประมวลผลงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระยะ ๖ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งการรายงานเป็น ๒ ส่วน ดังนี้</p>	<p>๑๐ จังหวัดที่มี เขต ศก.พิเศษ</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาที่ดิน สาธารณูปโภค เป็นต้น</p> <p>- การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๒.๑ ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตาม ๘ วาระมหาดไทยในกลุ่มโครงการเมืองสวยน้ำใส และการขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติ มีสุขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการขับเคลื่อน “หนึ่งจังหวัด หนึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปยังท้องถิ่น ให้จังหวัดบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่</p> <p>๓. การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน ให้จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น จังหวัดพิษณุโลก ระนอง กาญจนบุรี มหาสารคาม นครพนม เป็นต้น เร่งติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p>	<p>มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ปลูกข้าวหรือตลอดฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๘ ซึ่งทุกจังหวัดได้เสนอโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๙๖๖ โครงการ ๖,๗๔๐ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๒๙.๐๙ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ ๑ หรือสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ฯลฯ เป็นกรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบ/พิจารณาแผนงาน/โครงการในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากมีความพร้อม ทำได้ทันที ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เกิดรายได้ในระยะสั้น ฯลฯ โดยบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่กับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานสำนักงบประมาณเสนอมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ/หลักเกณฑ์ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต)</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจำนวน ๑๑,๗๐๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๐ แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดเบิกจ่ายได้ ๘,๘๒๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๘ - กลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายได้ ๒,๘๘๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการที่ดำเนินการ/ก่อนนี้ผู้กพันแล้ว แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับงวดงานหรือสัญญาโดยเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. แผนงาน/โครงการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผู้กพันได้ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้ชี้แจงกับสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยได้ยืนยันการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการที่จะลงนามได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๘๙.๖๗ ล้านบาท - แผนงาน/โครงการที่จะลงนามได้หลังจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๒.๘๔ ล้านบาท <p>ดังนั้น แผนงาน/โครงการที่ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา หากมีปัญหา/อุปสรรคให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ส่วนที่คาดว่าจะลงนามได้ภายหลังจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ติดตามแนวทางปฏิบัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน</p> <p>๒.๑ ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือวาระแห่งชาติ</p> <p>๒.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณและคัดเลือกโครงการดีเด่นใช้เป็นตัวอย่างต่อไป</p> <p>๒.๓. โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานและสัญญา รวมถึงงบประมาณอื่น ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรให้จังหวัด</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แล้วเสร็จและเริ่มเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ โดยให้ติดตาม/กำกับ และเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗</p>	<p>จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการทบทวนแผนพัฒนา ๔ ปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๒๕๕๗ -๒๕๖๐) โดยสรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาภาค (ภายใต้แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รวมถึง แผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ - มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน - ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มนั้นอย่างต่อเนื่อง - ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ช่วงระยะเวลา ๔ ปี ของแผน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกำหนดเป็นประจำทุกปี <p>๔.๒ หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการจะต้องจัดลำดับความสำคัญ/สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และปัญหา/ความต้องการของประชาชน มีสัดส่วนของงบลงทุนโดยให้เป็นไปตามนโยบายการจัดสัดส่วนงบลงทุน โดยโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลของกลุ่มจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๔.๓ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการจัดสรรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น ๗๐:๓๐ คือ จัดสรรให้จังหวัด จำนวน ๑๙,๖๐๐ ล้านบาท และจัดสรรให้กลุ่มจังหวัด จำนวน ๘,๔๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔.๔ ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับปฏิทินการจัดทำแผนฯ ให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการจัดทำคำขอของส่วนราชการประจำปี เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ทันตามปฏิทินงบประมาณ โดยกำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องส่งแผนฯ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘</p> <p>ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอปรับเพิ่มปฏิทินการจัดทำแผนฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนลงทุน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และสำนักงบประมาณบูรณาการงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการพระราชบัญญัติฯ อย่างเคร่งครัด และให้ติดตามการดำเนินการของทุกส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้</p> <p>๕.๑ ติดตามการดำเนินการเผยแพร่คู่มือฯ ตามมาตรา ๗ วรรค ๒ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.๒ ขอให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือฯ ของทุกหน่วยงานในจังหวัด และให้เตรียมความพร้อมของศูนย์ดำรงธรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับเป็น “ศูนย์บริการรับคำขอ” ของจังหวัดด้วย</p> <p>๕.๓ ขอให้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ทั้งในแง่ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติและโทษที่จะเกิดขึ้นในกรณีไม่ปฏิบัติ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๕.๔ ขอให้เน้นย้ำทุกส่วนราชการในพื้นที่ให้ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนที่จัดทำด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่และป้องกันผลกระทบในแง่ลบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือฯ</p>	<p>กพร.สป./ สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</p>	<p>๑. การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้นายอำเภอมีบทบาท/หน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้จัดการพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์/กำหนดปัญหาในพื้นที่ เช่น ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ไม่มีแหล่งน้ำ เป็นต้น - เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานในพื้นที่ - ประสานการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน <p>๑.๒ ผู้ติดตามสถานการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ - ติดตามสถานการณ์และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ - แนะนำแผนงาน/โครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโดยจัดลำดับความสำคัญ เช่น เกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วเสียหายอย่างสิ้นเชิง เกษตรกรที่เสียหายจากการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจ้างงานเกษตรกร เป็นต้น <p>๒. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลกำหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้สินโดยเฉพาะที่นำไปจำนำ/จำนองไว้กับเอกชนนอกระบบ จากการสำรวจพบว่ามีเกษตรกรเป็นหนี้สิน ๑,๖๓๗,๕๖๒ ราย มูลหนี้ประมาณ ๓.๘๘ แสนล้านบาท แบ่งได้เป็น</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. หนี้ในระบบสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๔๘๘,๑๒๕ ราย มูลหนี้ประมาณ ๓.๖๖ แสนล้านบาท กระทรวงการคลังจะกำหนดมาตรการให้แก่สถาบันการเงินในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร</p> <p>๒. หนี้นอกระบบสถาบันการเงิน จำนวน ๑๔๙,๔๓๗ ราย มูลหนี้ประมาณ ๒,๑๕๙ หมื่นล้านบาท แยกเป็น</p> <p>๒.๑ มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะมีการยึดทรัพย์ จำนวน ๙๒,๙๔๕ ราย มูลหนี้ ๑.๓๔ หมื่นล้านบาท โดยกรมการปกครองได้แจ้งรายชื่อให้จังหวัด เพื่อให้ นายอำเภอประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อนัดหมายเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเจรจาประนอมหนี้</p> <p>๒.๒ ไม่จำเป็นเร่งด่วน ใช้กลไกอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน (อชก.) (สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมกับนายอำเภอในการช่วยเหลือ</p>	
<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบัติ ให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติ</p> <p>๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานการณ์และพิจารณาโครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๙-๑๑ คน พร้อมทั้งส่งข้อมูลโครงการพร้อมวงเงิน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานรัฐบาลและกระทรวงการคลัง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนราชการได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ และภัยพิบัติทุกประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ - การจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น - การซ่อมแซมระบบประปา - การเป่าล้างท่อบาดาล (๑. การกำหนดราคาใช้หลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุดละ ๗,๕๙๐-๙,๕๘๐ บาท อ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล ๒. บ่อบาดาลขนาด ๔-๖ นิ้ว อายุมากกว่า ๕ ปี หรือดูलयพินิจของคณะกรรมการประเมินสถานการณ์และพิจารณาโครงการ) - กิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประเมินสถานการณ์และพิจารณาโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจำเป็น <p>๑.๔ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนราชการแล้ว ให้จังหวัดรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๑.๕ กรณีวงเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดไม่เพียงพอ ให้เสนอขอขยายวงเงินเพิ่มเติมผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังกระทรวงการคลัง</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๖ เมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๒๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ยุติการดำเนินการตามประกาศนี้ กรณียังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>๑.๗ ระยะเวลาดำเนินการตามประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๑.๘ ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติและให้คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด</p> <p>๒. การบริหารจัดการน้ำ ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ หลักเกณฑ์เงื่อนไข ฯ ในการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำทุกประเภท เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแล/บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการ เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล การแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน การเป่าล้างบ่อบาดาล โดยเฉพาะการขุดแหล่งน้ำผิวดินต้องลงนามในสัญญาโดยด่วนเพื่อไม่ให้โครงการถูกพับไป</p> <p>๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีที่มาจาก ๑) พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และ ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แผนแม่บทภัยประจำถิ่น/เฉพาะถิ่น พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมแผนของจังหวัดและแผนของกลุ่มจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๔. การถ่ายโอนภารกิจ ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการและถ่ายโอนภารกิจให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ</p> <p>๔.๑ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>๔.๒ ระบบติดตาม/ค้นหา/ตรวจสอบการสูญหายของอากาศยาน และเรือ (เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินอุดหนุนราชการตามกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ , ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียน/กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การช่วยเหลือเกษตรกร การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยการใช้เงินอุดหนุนของรัฐบาลของรัฐบาลจังหวัด ต้องปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการช่วยเหลืออย่างไร และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน</p>	ปภ./ทุกจังหวัด
<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน)</p>	<p>การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการ “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่การตลาดทางภูมิปัญญาไทยไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท A B C D จาก ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพฯ และให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม OTOP ระดับ ๓-๕ ดาวที่มีความพร้อม ๒. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภท A B C D ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๔ ภาค มาสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค โดยจัดเป็นนิทรรศการและการสาธิตที่แสดงถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต เช่น การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว (OVC) การแสดงผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด (KBO) ฯลฯ ๓. สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว บริษัทธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ๔. กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ 	
<p>กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น)</p>	<p>สรุปภาพรวมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๒,๕๕๕,๑๑๐,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐๙,๗๓๑,๘๔๙,๙๐๐ บาท - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓๑,๐๑๓,๓๙๙,๘๐๐ บาท - งบอำนวยการ (กรม) ๑,๘๐๙,๘๖๑,๐๐๐ บาท ๒. ให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อกำหนดแผน หรือเร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและการเบิกจ่าย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ รายการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งดำเนินการโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า “จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบในการขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพัน หรือได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว” เพื่อให้สามารถก่อกำหนดแผนได้ 	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมถึงการปรับแบ่งงวดงานให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (แล้วแต่กรณี) ไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา</p> <p>๒.๒ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ก่อนนี้ผู้กพันได้ทันทีเมื่อได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย รวมถึงเร่งรัดการตรวจรับงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๒.๓ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ก่อนนี้ผู้กพันแล้ว) ให้ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายปรับแผนการดำเนินงานหรือปรับงวดงานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น รวมถึงเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดหรือก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา</p> <p>๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามดำเนินการเผยแพร่คู่มือตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น.